



ประกาศกรมสุภาพจิต
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ตามที่กรมสุภาพจิต ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

เนื่องจากข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย และระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ราย แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานวิชาการที่ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของกรมสุภาพจิต ชุดที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติให้เปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการที่จะส่งเข้ารับการประเมินดังกล่าวได้ โดยเห็นว่าเป็นการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับลักษณะของการตั้งชื่อผลงานหรือรายงานการศึกษาตามหลักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใช้การเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเพื่อขอคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้าย

อนึ่ง การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการดังกล่าว กำหนดให้มีการทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่กรมสุภาพจิตมีประกาศให้เปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางพรณทิมา วิบุลากร)

อธิบดีกรมสุภาพจิต

แนบท้ายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	คณะกรรมการ/ การประชุม ครั้งที่/วันที่	ชื่อผลงานเดิม	ชื่อผลงานที่ขอเปลี่ยน
๑	นางสุวรรณี ตุ้มทอง	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตกรรม) ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๓๒ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์	ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒	การพัฒนาแบบประเมิน สภาพช่องปากผู้ป่วย ก่อนการรักษาด้วยการทำให้ ชัคด้วยไฟฟ้า	การพัฒนาแบบประเมิน สภาพช่องปากผู้ป่วยก่อน การรักษาด้วยไฟฟ้า
๒	นางสาวนันทาวดี วรวิสุต	นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้าน สาธารณสุขสุขภาพจิต) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๒๒ กองส่งเสริมและพัฒนา สุขภาพจิต	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	กระบวนการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพจิต ที่ ๗	การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ ๗
๓	นางพรทิพย์ ธรรมวงศ์	พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๖๒ สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓	การพัฒนาและทดสอบ ประสิทธิผลของโปรแกรม การพยาบาลด้านจิตใจสังคม ต่ออาการซึมเศร้าในผู้ป่วย วัยรุ่นนอกที่สตึกที่ภาวะ ซึมเศร้า	การพัฒนาโปรแกรม การพยาบาลด้านจิตสังคม สำหรับผู้ป่วยวัยรุ่นนอกที่สตึก ที่มีภาวะซึมเศร้า
๔	นางสาวตรุณี พัฒนขจร	นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษ (ด้านจิตวิทยา) ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๘ โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมาราชนครินทร์	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	การศึกษาผลของโปรแกรม ป้องกัน การ พยายาม ฆ่าตัวตายในผู้ป่วยจิตเวช ฉุกเฉินที่มีภาวะซึมเศร้า	การศึกษาผลของโปรแกรม ป้องกันฆ่าตัวตายซ้ำ ในผู้ป่วย จิตเวชฉุกเฉินที่มีภาวะ ซึมเศร้า
๕	นางสาวศศินันท์ รักษาททรัพย์	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๔ โรงพยาบาลศรีธัญญา	ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒	พัฒนาแนวปฏิบัติ การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง	การพัฒนาแนวปฏิบัติ การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภท พฤติกรรมรุนแรงใน โรงพยาบาลศรีธัญญา
๖	นางจรงรัตน์ สุวัฒนปรีดา	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๙๒ สถาบันจิตเวชศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าพระยา	ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓	ผลของโปรแกรม การจัดการความเจ็บป่วย ด้วยตนเองต่อความสามารถ ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคจิตเภทที่ถูกนำส่งตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต ฯ	ผลของโปรแกรมการจัดการ ความเจ็บป่วยด้วยตนเองต่อ ความสามารถในการดูแล ตนเองของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่ถูกนำส่งตามพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑